

CHƯƠNG TRÌNH UỐNG SỮA MILO MIỄN PHÍ CỦA TRƯỜNG TH GIANG BIÊN



Có mặt trên 40 quốc gia trên toàn thế giới. MILO mang hương vị cao truyền thống có sẵn đường, sữa trong mỗi gói, thích hợp cho những người cần tiện lợi, nhanh gọn nhưng vẫn có thể thưởng thức những ly MILO ngon, đầy đủ dưỡng chất và đúng chuẩn. Sản phẩm dạng bột đóng gói trong từng túi nhỏ tiện dụng 22g, túi 10 gói 22g phù hợp cho khách hàng .

Các loại sữa nói chung và sữa MILO cũng vậy, sẽ giúp bạn bổ sung canxi, các vitamin và khoáng chất, thông qua đó cũng góp phần cho việc phát triển chiều cao. Tuy nhiên không phải bạn cung cấp bao nhiêu canxi thì xương sẽ hấp thu bấy nhiêu.

Ngoài việc cung cấp năng lượng; các chất dinh dưỡng thiết yếu như Vitamin A, D, Canxi, Sắt, Kẽm... đã được chứng minh là có liên quan đến việc hỗ trợ tăng trưởng chiều cao của trẻ. Vitamin D giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, nhưng lại có rất ít trong thức ăn mà phải do cơ thể tự tổng hợp khi tiếp xúc với ánh nắng. Canxi và photpho là hai khoáng chất quan trọng để phát triển xương... Bạn có thể tìm thấy trong sữa MILO các dưỡng chất này.

Hiểu được vai trò của sữa đối với sự phát triển của cơ thể. Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại sân Trường Tiểu học Giang Biên, Công ty Nestle MILO đã hỗ trợ cho học sinh uống sữa miễn phí.

Tham dự buổi phát sữa MILO có Công ty Nestle MILO, BGH nhà trường cùng các giáo viên và học sinh của trường đã tham dự. Trước và sau khi học sinh uống sữa BGH nhà trường đã kiểm tra hạn sử dụng, đối chiếu mẫu với thực tế đồng thời lưu mẫu làm cơ sở đối chiếu sau này.

Các em học sinh của trường đã đón nhận với không khí vui tươi, phấn khởi. Hơn 1000 hộp sữa đã được Công ty Nestle MILO phát tận tay các em học

sinh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 30 phút nhưng đã để lại trong các em học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nhiều niềm vui và ấn tượng khó quên.

Hy vọng trong năm học tiếp theo, các em học sinh sẽ nhận tiếp sự giúp đỡ của công ty sữa MILO để được nâng cao sức khỏe, phát triển chiều cao và thông minh.

Sau đây là một số hình ảnh uống MILO sữa miễn phí:







21/09/2022 15:12:04
Trường Tiểu Học Giang Biên
Q. Long Biên



21/09/2022 15:45:26
Trường Tiểu Học Giang Biên
Q. Long Biên



Hy vọng trong năm học tiếp theo, các em học sinh sẽ được nhận tiếp sự giúp đỡ của Công ty Nestle MILO để được nâng cao sức khoẻ, phát triển chiều cao và thông minh của học sinh.

Các em học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Tiểu học Giang Biên xin chân thành cảm ơn Công ty Nestle MILO và chúc Công ty Nestle MILO luôn lớn mạnh!

Người thực hiện
Nguyễn Thị Hồng Hạnh